

Phụ lục 3.

**Những quy định để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 đối với
hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ**

(Đính kèm Công văn số /UBND-KGVX ngày / /2022 của UBND tỉnh Bình Phước)

Cấp độ dịch	Cấp 1	Cấp 2	Cấp 3	Cấp 4
Các biện pháp thực hiện đối với cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đơn vị thi công các dự án, công trình giao thông, xây dựng	<p>Ở cả 4 cấp độ dịch được hoạt động nhưng phải đảm bảo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ doanh nghiệp hoặc Ban Quản lý Dự án có kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 và phương án xử trí khi có trường hợp mắc; Phương án tổ chức hoạt động sản xuất thích ứng với trạng thái “Bình thường mới” theo hướng dẫn hiện hành của Ban Chỉ đạo Quốc gia, các Bộ, ngành liên quan và văn bản của UBND tỉnh Bình Phước về phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc. Thường xuyên cập nhật, điều chỉnh các Kế hoạch, Phương án đảm bảo phù hợp tình hình dịch bệnh và quy định hiện hành. - Định kỳ đánh giá nguy cơ lây nhiễm tại cơ sở sản xuất kinh doanh trên cơ sở đánh giá cấp độ dịch do cơ quan có thẩm quyền công bố. - Doanh nghiệp tự tổ chức xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên và định kỳ cho người lao động theo hướng dẫn của Sở Y tế. 			
Các biện pháp thực hiện đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ bao gồm trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi	Hoạt động bình thường	Hoạt động bình thường	Hoạt động bình thường	UBND cấp huyện trong trường hợp cần thiết quy định hạn chế số lượng người bán, người mua cùng một thời điểm; tăng cường kiểm soát thực hiện Thông điệp 5K người ra vào mua sắm.
	<p>Ở cả 4 cấp độ dịch: Các đơn vị quản lý phải có kế hoạch ứng phó các tình huống diễn biến dịch; tổ chức kiểm soát, triển khai và chịu trách nhiệm toàn bộ các biện pháp phòng, chống dịch tại đơn vị.</p>			
Các biện pháp thực hiện đối với chợ đầu mối, chợ	Hoạt động bình thường	Hoạt động bình thường	Hoạt động bình thường	Tổ chức giãn cách mật độ người mua, bán tại chợ, thực hiện Thông điệp 5K;

truyền thống				điều tiết các ngành theo hướng giảm kinh doanh mặt hàng không thiết yếu.
<p>Ở cả 4 cấp độ dịch: Các tiểu thương, người lao động phải:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện khai báo y tế hàng ngày trên ứng dụng PC Covid. - Đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế. 				
Các biện pháp thực hiện đối với nhà hàng, quán ăn, uống; cơ sở bán hàng ăn, uống vỉa hè	Không hạn chế	Không hạn chế	<i>Không hạn chế</i>	<i>Hạn chế, có điều kiện: Chỉ được bán mang về.</i>
<p><i>Ở cả 4 cấp độ dịch: Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ phải có kế hoạch phải đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn hiện hành của Ban Chỉ đạo Quốc gia, các Bộ, ngành liên quan và văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc; chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19.</i></p>				
Các biện pháp thực hiện đối với hoạt động bán hàng rong, vé số dạo	Không hạn chế	Được hoạt động, có điều kiện: Người cung cấp dịch vụ đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid- 19	Được hoạt động, có điều kiện: Người cung cấp dịch vụ đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid- 19	Dừng hoạt động
Các biện pháp thực hiện đối với cơ sở dịch vụ khác	Hạn chế, có điều kiện: Cơ sở làm đẹp, hát cho nhau nghe, cơ sở làm tóc hoạt động không quá 10 người trong cùng một thời điểm. Cơ sở karaoke, mát xa, quán bar, vũ trường, trò chơi điện tử, internet <i>hoạt động bình thường.</i>	Hạn chế, có điều kiện: Cơ sở làm đẹp, làm tóc được hoạt động nhưng không quá 08 người trong cùng một thời điểm. Cơ sở karaoke, mát xa, quán bar, vũ trường, trò chơi điện tử, internet <i>hoạt động không quá 80% công suất.</i>	Hạn chế, có điều kiện: Cơ sở làm tóc được hoạt động nhưng không quá 03 người trong cùng một thời điểm. Cơ sở làm đẹp, hát cho nhau nghe, cơ sở karaoke, mát xa, quán bar, vũ trường, trò chơi điện tử, internet <i>hoạt động không quá 40% công</i>	Dừng hoạt động

			<i>suất.</i>	
	<p>Ở cả 3 cấp độ dịch:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Người cung cấp dịch vụ tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh Covid-19. - Chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ phải có kế hoạch phải đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn hiện hành của Ban Chỉ đạo Quốc gia, các Bộ, ngành liên quan và văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc; chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19. 			